



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๔๕ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๔๕๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

เรียน คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานความก้าวหน้าการปรับเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการว่า ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการเงินรายได้เพื่อรับหลักการเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้เท่ากับกระทรวงการคลังเป็นอัตราค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะกระทบต่อฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย โดยจะได้รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และปรับระเบียบมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยจะสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารงานทั่วไปอีกครั้ง ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ พุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ รับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. ควรพิจารณางาน เงิน คน ให้มีความเหมาะสม
๒. ทุกหน่วยงานควรพิจารณาบริบทของตนเอง ซึ่งหากหน่วยงานใดมีลักษณะงานที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นให้รวบรวมและสรุปแผนการปฏิบัติงานแจ้งให้กองคลังเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการ

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช	อธิการบดี
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3	อาจารย์สุดเขต สกุลทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจุม	ผู้ช่วยอธิการบดี
5	อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
6	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง	ผู้ช่วยอธิการบดี
7	อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล	ผู้ช่วยอธิการบดี
8	นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก	ผู้ช่วยอธิการบดี
9	นางกมลวรรณ เปรมเกษม	ที่ปรึกษาอธิการบดี
10	นางสาวณัฐฉิณี ลินฉิม	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
11	นายสุกิจ ดิตชัย	ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
12	นายวิเชียร คำรินทร์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
13	นางสาวนীর เรียนภุณา	ผู้อำนวยการกองคลัง
14	นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
15	นางจินดา จันทิ	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
16	นางนรมน โลไทยสงค์	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
17	นายประคอง ยอดหอม	ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
18	นางสาวสิริวิทย์ อินจินดา	ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ
19	นางศรีกุล นันทะชมภู	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
20	นางวราภรณ์ พุกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพฯ
21	นายเกษม ไคร้มา	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
22	นางสมพร แรกชำนาญ	ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
23	นายประศาสน์ ก้องสมุทร	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
24	นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
25	นายปริญญา สมบูรณ์	เลขานุการคณะกรรมการเกษตร
26	นางบุษบา กาทล	เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
27	นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์	เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
28	นางสาวรัชณี ทัดเกต	ร.ก.เลขานุการคณะวิศวกรรมฯ
29	นางธัญรัตน์ ธวัชมงคลศักดิ์	เลขานุการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

30	นางสาวอำภา วิรัตน์พุกษ์	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
31	นางสาวยุภา วิเศษศรี	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
32	นางสาวรดาพร ทองมา	รค.หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
33	นางฟ่องพรรณ กั้นธิยะ	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
34	นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
35	นางแสงจันทร์ ศรีวังพล	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์
36	นางสหทัยา ดำรงเกียรติศักดิ์	รค.หัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
37	นางวราพร รัตกันท์	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการม.แม่ใจ-แพร่ฯ
38	นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน	รค.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการม.แม่ใจ-ชุมพร
39	นางปรัญญาณี พงษ์พานิช	รค.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
40	นางสาวพรินทร บุญเรือง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักบริหารฯ
41	นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์	หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด
42	นางสาวจงรักษ์ บัวลอย	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
43	นางปราณี พันธุ์วุฒิ	ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
44	นางพัชรี คำรินทร์	หัวหน้างานประชุม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
45	นางสาวกิริยา ทิพย์ไอสถ	ผู้ช่วยเลขานุการ